

Số: /KH-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 8 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, năm học 2021 - 2022**

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường và hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, chuẩn bị vào năm học mới 2021-2022 cùng với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Qua rà soát các cơ sở giáo dục nhiều học sinh các bậc học trên địa bàn huyện chưa nộp hồ sơ vào các trường học, có chiều hướng bỏ học, không ra lớp, tập trung chủ yếu ở bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguyên nhân chủ yếu là do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; nhiều gia đình chưa chú trọng đến việc học tập của con em; sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc chăm lo giáo dục thế hệ trẻ chưa đồng bộ và đầy đủ.

Thực hiện Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1232/SGD&ĐT-VP ngày 17/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc chuẩn bị năm học mới 2021-2022. Để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, đảm bảo công tác phổ cập giáo dục các cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018; giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, nâng cao phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học cụ thể như sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

1. Đẩy mạnh công tác huy động trẻ đến trường để tăng tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học; tích cực phòng chống học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là cấp trung học cơ sở, nhằm thực hiện bền vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tăng hiệu quả đào tạo.

2. Nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là ở bậc tiểu học và các khối lớp đầu cấp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, để phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng bền vững, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

## II. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

2. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phát triển giáo dục; xây dựng xã hội học tập để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3. Phối hợp các lực lượng xã hội, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cộng đồng trách nhiệm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục; giao trách nhiệm cho từng phòng, ban ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền trẻ đến trường.

4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để phát triển quy mô trường lớp, tạo ra nhiều cơ hội học tập cho con em huyện nhà; xây dựng lành mạnh môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội, thực hiện có hiệu quả sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục, trong đó coi trọng việc giáo dục ý thức chịu học, tự học của con em.

5. Tăng cường công tác kiểm tra tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở để có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời học sinh bỏ học.

## III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

### 1. Tích cực huy động học sinh đến trường để nâng cao tỉ lệ học sinh trong độ tuổi đi học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các ban ngành liên quan cần có sự phối hợp đồng đều về mọi mặt cho trẻ em trong độ tuổi đến trường. Thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, “Tuần lễ học tập suốt đời” bằng nhiều việc làm thiết thực, không phô trương hình thức, nắm chắc số trẻ trong độ tuổi đi học để có kế hoạch huy động trong thời gian tựu trường (tháng 9 năm học 2021-2022).

Tăng cường công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng môi trường thân thiện để thu hút người học. Kết hợp học tập với các hoạt động phong trào, vui chơi, giải trí trong nhà trường, tạo môi trường giáo dục hấp dẫn đối với học sinh.

Thường xuyên chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác nắm tình hình, sớm phát hiện học sinh có nguy cơ bỏ học, xác định nguyên nhân để theo dõi, giúp đỡ kịp thời bằng nhiều biện pháp từ phía Ban đại diện Cha mẹ học sinh, thầy cô giáo và bạn bè trong lớp; tăng cường công tác kiểm tra sâu sát hơn chất lượng học tập của học sinh; huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, để kịp thời tham mưu với cấp ủy, UBND các cấp có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác này.

### 2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, xem đây là biện pháp căn cơ và lâu dài để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Trong năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lấy nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, thông qua đổi mới phương pháp dạy và học; cải tiến công tác kiểm tra, thi cử làm nhiệm vụ trung tâm, quan tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện tốt nguyên lý “học đi đôi với hành”; khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị dạy học. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phải thường xuyên bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và cần xây dựng đạo đức nghề nghiệp, tận tụy với công việc; xây dựng lòng yêu thương học sinh, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm đặc biệt đến đối tượng học sinh học tập yếu, kém và có nguy cơ bỏ học.

### **3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng xã hội học tập.**

Động viên, hướng dẫn cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học tập của con em. Cải tiến hoạt động Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong các trường học, trong đó cần phát huy vai trò của Ban đại diện lớp. Hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh không nên quá chú trọng vào việc vận động đóng góp mà phải tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và thực hiện yêu cầu “3 biết”: biết tình hình học tập, đạo đức của con em mình để phối hợp giáo dục; biết tình hình hoạt động và khó khăn của nhà trường để tham gia hỗ trợ; biết những chủ trương, chính sách về công tác giáo dục và đào tạo để cùng thực hiện.

Phê phán những người cố tình, thiếu trách nhiệm, cản trở thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập của trẻ em, bắt trẻ em đi lao động sớm, trước tuổi. Áp dụng các biện pháp chế tài đối với những người thiếu ý thức hoặc cản trở việc học tập của trẻ em và xử phạt hành chính theo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

### **4. Triển khai đồng bộ các chính sách xã hội đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.**

Thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, chương trình mục tiêu Quốc gia, giải quyết việc làm, hỗ trợ xóa nhà ở dột nát, hỗ trợ sản xuất, giúp người dân ổn định, nâng cao cuộc sống. Gắn nghĩa vụ học tập với quyền lợi của người dân, khi thực hiện các chính sách xã hội có xem xét đến việc thực hiện nghĩa vụ học tập của từng gia đình.

### **5. Tăng cường các biện pháp để huy động trẻ ra lớp và hạn chế học sinh bỏ học.**

Thực hiện phương châm phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, vận động gia đình cho trẻ đi học, theo dõi chặt chẽ đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, tạo các điều kiện thuận lợi nhất để học sinh được tiếp tục đi học, đồng thời vận động ngay khi học sinh mới nghỉ học bằng các hình thức thích hợp; phân công cán bộ phụ trách địa bàn, đối tượng cụ thể; nắm chặt tình hình, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên. Thực hiện khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả trong các đợt huy động học sinh đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Phát huy các tổ chức, vận động hỗ trợ

gia đình khắc phục hoàn cảnh khó khăn, biểu dương gương vượt khó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống ở cộng đồng dân cư.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện.**

Thực hiện tốt trách nhiệm chủ quản trong vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tổ chức, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm tra kết quả của các mục tiêu phát triển giáo dục huy động trẻ đến trường và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.

Thường xuyên chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác nắm tình hình, sớm phát hiện học sinh có nguy cơ bỏ học, xác định nguyên nhân để theo dõi, giúp đỡ kịp thời bằng nhiều biện pháp từ phía Ban đại diện Cha mẹ học sinh, thầy cô giáo và bạn bè trong lớp; tăng cường công tác kiểm tra sâu sát hơn chất lượng học tập của học sinh; huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, để kịp thời tham mưu với cấp ủy, UBND huyện có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác này.

Tiếp tục tham mưu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng môi trường thân thiện để thu hút người học. Kết hợp học tập với các hoạt động phong trào, vui chơi, giải trí trong nhà trường, tạo môi trường giáo dục hấp dẫn đối với học sinh.

##### **2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.**

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu đề xuất UBND huyện phê duyệt: Ngân sách nhà nước để bố trí, đầu tư xây dựng giáo dục và đào tạo; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đối với các trường học; các chế độ, chính sách của giáo viên và học sinh để nâng cao chất lượng đào tạo, huy động trẻ đến trường và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.

##### **3. Phòng Tư pháp huyện.**

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện tốt các quy định về việc lập khai sinh, quản lý hộ khẩu, hộ tịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đăng ký cư trú và lập giấy khai sinh để giúp trẻ được đến trường.

##### **4. Công an huyện.**

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng xã, thị trấn có các biện pháp cho từng hộ cá nhân trên địa bàn kinh doanh các hoạt động game online, tụ tập các nơi khác trong giờ học, kịp thời liên hệ với gia đình, nhà trường để có biện pháp giáo dục trẻ kịp thời. Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông trong các nhà trường.

##### **5. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện.**

Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo, công tác hỗ trợ nhà ở dột nát; đẩy mạnh có hiệu quả việc giải quyết công ăn việc làm để giúp người dân cải thiện đời sống; thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các gia

định chính sách, các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tạo điều kiện cho các em trong độ tuổi đi học; triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công tác phổ cập giáo dục theo quy định.

### **6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện.**

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kịp thời, thường xuyên về hoạt động giáo dục và đào tạo của huyện. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa xung quanh các trường học để tạo môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn hiện tượng học sinh trốn học, bỏ học đến vui chơi ở các cơ sở này.

### **7. Hội Khuyến học huyện.**

Tích cực phối hợp với Hội Cha mẹ học sinh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp hỗ trợ kinh phí để giúp học sinh nghèo vượt khó tiếp tục học tập tại trường, vận động trẻ đến trường và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học trở lại trường để tiếp tục học tập.

### **8. Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng.**

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác khử khuẩn, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các đơn vị trường học trên địa bàn.

### **9. Các phòng, ban thuộc UBND huyện.**

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu đề xuất, thu hút nguồn lực để đầu tư xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đối với các trường học; các chế độ, chính sách của giáo viên và học sinh để nâng cao chất lượng đào tạo và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học; tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh có hiệu quả việc giải quyết công ăn việc làm để giúp người dân cải thiện đời sống; thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với các gia đình chính sách, các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để tạo điều kiện cho các em trong độ tuổi đi học; triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công tác phổ cập giáo dục theo quy định. Tổ chức tuyên truyền kịp thời, thường xuyên về hoạt động giáo dục và đào tạo của huyện.

### **10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.**

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là ở các xã vùng cao, vùng khó khăn, tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục - đào tạo và vai trò, tầm quan trọng của giáo dục - đào tạo đối với công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể xã phối hợp với các đơn vị trường học trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động trẻ đến trường ngay từ đầu năm học và ngay khi học sinh mới nghỉ học bằng các hình thức thích hợp; phân công cán bộ phụ trách địa bàn các xóm, đối tượng cụ thể; nắm chặt tình hình, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thường xuyên.

Thực hiện khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả trong các đợt huy động học sinh đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Phát

huy các tổ chức, vận động hỗ trợ gia đình khắc phục hoàn cảnh khó khăn, biểu dương gương vượt khó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống ở cộng đồng dân cư.

Có kế hoạch lồng ghép nội dung tuyên truyền học sinh đến trường, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học tại các trường học vào các chương trình, kế hoạch, báo cáo... của đơn vị, để tăng cường công tác chỉ đạo trực tiếp và liên kết chặt chẽ, để thực hiện tốt công tác hạn chế học sinh bỏ học phù hợp với đặc điểm, tình hình mỗi địa phương.

**11. Đề nghị: UBMTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.**

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thông qua việc tổ chức triển khai các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; bồi dưỡng kiến thức cho mọi người, nhất là các bậc cha mẹ học sinh về quyền được học tập của trẻ em và kiến thức nuôi dạy con, trách nhiệm chăm lo việc học cho con em mình. Thường xuyên lồng ghép các hoạt động chuyên môn cùng với tuyên truyền các hoạt động về giáo dục nhằm huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Hà Quảng. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể và tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo ) để kịp thời chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện Ủy;
- Thường trực HĐND huyện (B/c);
- Sở GD&ĐT Cao Bằng;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban huyện;
- Hội Khuyến học huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, GD&ĐT (Hung)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Phương**

